



บันทึกข้อความ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
 รัชนีวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐
 เลขที่ ๑๒๖
 เวลา ๑๔.๑๐ น.

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๘๕

ที่ สธ ๐๔๐๒.๐๒/ ๖๓๖๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษงานบริหารงานบุคคล
 เรียน เลขาธิการกรม
 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดกรมอนามัย

รับวันที่ 12 กค 60
 เลขที่ 294
 เวลา 13.30 น.

ด้วยกรมอนามัย ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑	<p><u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๐ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๕ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี</p>	<p>นางสาวสุริภักดิ์ พรหมมินทร์ <u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๖๕๘ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๒ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี</p>
๒	<p><u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๘ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพะโภชนาการ สำนักโภชนาการ</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๙๕ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ</p>	<p>นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร <u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๕ กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพะโภชนาการ สำนักโภชนาการ</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๙๘ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ</p>

ธีระ พงศ์ อุนทร์
 - ฝึกอบรมโรคทาง

ทชช
 ๑๖ กค ๖๐
 (นายวรวิทย์ ใจเมือง)

ลำดับที่ ๓...

ทชช/อชชพท
 1/น

- รับผิดชอบกลุ่มภารกิจสนับสนุน
 (นายเกษม เวชสุธานนท์) *
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๓	<p><u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่</p>	<p>นางสาวมณีรัตน์ โอวาทวงศ์</p> <p><u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๒ กลุ่มกฎหมายและวินัย กองการเจ้าหน้าที่</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๘ กลุ่มกฎหมายและวินัย กองการเจ้าหน้าที่</p>
๔	<p><u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๘ กลุ่มพัสดุ กองคลัง</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๑ กลุ่มพัสดุ กองคลัง</p>	<p>นางสาวปวีตรา รุ่งเรือง</p> <p>ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๓ กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</p>
๕	<p><u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๗ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง</p>	<p>นางสาวรัตน์ติยา ขำแก้ว</p> <p><u>ตามโครงสร้างเดิม</u> ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง</p> <p><u>ตามโครงสร้างใหม่</u> ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๐ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง</p>